



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งาน กพ.ศปก.ตร.สน. โทร. ๐ ๗๓๒๒ ๐๒๐๓

ที่ ๐๐๕๒.๑๑๑/ ๓๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ส่งสรุปการสั่งการในที่ประชุมประจำวัน ศปก.ตร.สน.

เรียน ผบ.ศปก.ตร.สน.

ผบก.ภ.จว.ยะลา, ปัตตานี, นราธิวาส, สงขลา, ผบก.ตชด.ภาค ๔ และ ผบ.กกล.ตชด.จชต.

ผกก.ตชด.๔๓, ๔๔ และ ผกก.๗ บก.ทล.

หน.ส่วน ศูนย์ งาน โน ศปก.ตร.สน.

งาน กพ.ศปก.ตร.สน. ขอส่งสรุปสั่งการในที่ประชุมประจำวัน ของ ศปก.ตร.สน.
ประจำวันพุธที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

พ.ต.ท.

(วิทวิธ ปราบกรี)

รอง ผกก.๑ รรท.หน.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการประชุม ศปก.ตร.สน.

วันพุธที่ ๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ - ๑๐.๔๐ น. ณ ห้องประชุม Warroom

ประธานการประชุม : พล.ต.ต.รณศิลป์ ภู่อาระ รอง ผบช.ภ.๑ รรท.ผบช.ศชต./ผบ.ศปก.ตร.สน.

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุมทางไกล	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	ให้จัดทำป้ายไวนิลติดประกาศจับบุคคลที่ก่อเหตุในพื้นที่ตามหมายจับ เพื่อจำกัดเสรีไม่ให้กลุ่ม ผกร.ที่ก่อเหตุในพื้นที่ อ.เมืองปัตตานี จว.ปัตตานี และอ.ตากใบ จว.นราธิวาส ออกมาก่อเหตุ	ประธาน	ภ.จว.ป.น. นธ.
๒	ให้เฝ้าระวังกลุ่ม ผกร. จากพื้นที่ อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี เข้ามาก่อเหตุในพื้นที่ จว.สงขลา	ประธาน	ศปก.ภ.จว.สง.
๓	ให้นำข้อมูลผลการตรวจพิสูจน์ DNA จาก ศนต. ไปทำการสืบสวน ขยายผลจับกุมคนร้ายให้ได้โดยเร็ว	ประธาน	ภ.จว.ย. ป.น. นธ. สช.
๔	จากเหตุยิงนายนิสอัมมันดี สาเกาะ อส.อ.ยิงอ จว.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค.๕๙ ให้ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมว่าอาวุธปืนกลมือ UZI มีที่มาจากที่ใด และใช้ก่อเหตุใดมาบ้าง เป็นคดีที่รู้ตัวผู้กระทำความผิดหรือไม่	ประธาน	ภ.จว.นธ.
๕	กรณีตรวจยึดอาวุธปืน ๔ กระบอกได้ ให้นำส่ง พฐ. ตรวจสอบพิสูจน์ว่าเคยใช้ก่อเหตุใดบ้าง และใครเป็นเจ้าของปืน	พล.ต.ต.คชชา	ภ.จว.ป.น.
๖	กรณีรณภัยให้แจ้งประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ทุกสื่อ เช่น social media, วิทยุท้องถิ่น เป็นต้น โดยแจ้งตำหนิรูปพรรณที่ใดให้สายตรวจ และด่านตรวจต่างๆ ตรวจสอบโดยเร็ว	พล.ต.ต.คชชา	ทุกหน่วย
๗	เลื่อนการประชุมบริหารประจำเดือน ม.ค.๖๐ จากวันศุกร์ที่ ๖ ม.ค.๖๐ เป็นวันพฤหัสบดีที่ ๕ ม.ค.๖๐ เนื่องจาก ผบ.ตร. มีกำหนดเดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จชต.	ประธาน	ทุกหน่วย
๘	ในวันที่ ๔ - ๕ ม.ค.๖๐ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. และคณะ มีกำหนดเดินทางมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ จชต. จึงให้จัดเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับ ผบ.ตร. ดังนี้ ๘.๑ ภ.จว.ยะลา เตรียมพื้นที่สนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว จำนวน ๒ ลำ ในพื้นที่ อ.รามัน จว.ยะลา ๘.๒ EOD กก.สส.ภ.จว.ยะลา ตรวจสอบสนามจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวในพื้นที่ อ.รามัน จว.ยะลา ให้เรียบร้อย และมีความปลอดภัย ๘.๓ ภ.จว.นราธิวาส ให้ควบคุมเวลาการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามกำหนดการเดินทางมาตรวจเยี่ยมของ ผบ.ตร. ๘.๔ ฝอ.๘๙ เตรียมห้องอาหารเบตง ดูแลความสะดวกให้เรียบร้อย ๘.๕ ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายใน ศชต. (ส่วนกลาง) แต่งกายเครื่องแบบปกติเสื้อเชิ้ตคอพับกาก็ เพื่อให้การต้อนรับ ผบ.ตร.	ประธาน	ทุกหน่วย
๙	เลื่อนกิจกรรมแข่งขันกีฬาของ ศชต. ในวันที่ ๔ - ๕ ม.ค.๖๐ ออกไปก่อนเนื่องจากฝนตกหนัก และ ผบ.ตร. มีกำหนดเดินทางมามอบนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จชต.	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๐	ตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบ หากมีพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัยให้รีบรายงานโดยด่วน	ประธาน	ทุกหน่วย
๑๑	เตรียมข้อมูลเรื่อง ขอเปลี่ยนอาวุธ และขอกำลังพลเพิ่มเติม เสนอ ผบ.ทบ. ในการประชุมของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน.	ประธาน	ตชต.ภาค ๔
๑๒	การจัดกุมตัวผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไว้แล้ว ให้ทุกหน่วยปรึกษา และทำงานร่วมกัน เพื่อวางแผนก่อนเข้าจับกุมตัว โดยให้จับกุมตามกฎัยการศึกษา และ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อนำมาขยายผลหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม และติดประกาศสืบจับผู้กระทำความผิดที่หลบหนี เพื่อจำกัดเสรีของกลุ่ม ผกร.	ประธาน	ภ.จว.ย. ป.น. นธ. สช. กก.สส.๑๙
๑๓	ให้ตรวจสอบผู้ต้องหาที่ออกหมายจับไว้แล้วในคดีที่รับผิดชอบของ สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส กับ ตม. ว่ามีการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ถูกต้องตามช่องทางหรือไม่	ประธาน	สภ.ตากใบ จว.นราธิวาส
๑๔	จัดทำข้อมูลท้องถิ่นบุคคลกลุ่มเสี่ยงเพศชายที่มีอายุ ๑๘ - ๓๕ ปี ให้เสร็จภายในเดือน ม.ค.๖๐ และส่งให้ กก.สส.๑๙ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลนำเสนอในการประชุม ศปก.ตร.สน. ทุกเช้า ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๓๑ ม.ค.๖๐	ประธาน	ภ.จว.ย. ป.น. นธ. สช. กก.สส.๑๙
๑๕	ให้ตรวจสอบคดียิงนายมาหะมะ วิชา เมื่อวันที่ ๓ ม.ค.๖๐ ในพื้นที่ สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส ว่าพบปลอกกระสุนหัวกระสุนปืนหรือไม่ และเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือไม่	ประธาน	สภ.ศรีสาคร จว.นราธิวาส

ลำดับ	ข้อสั่งการการประชุม สปก.ตร.สน.	ผู้สั่งการ	หน่วยปฏิบัติ
๑	กรณีชักถามนายมะสุกรี มะระ และนายมะซอรี มามู ให้ดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการชักถามต่อไป โดยหากผู้ต้องหามีความประสงค์ไปนำชี้สถานที่ เพื่อตรวจค้น หรือตรวจยึดวัตถุพยานหลักฐาน ให้ประสานหน่วยที่เกี่ยวข้องดำเนินการ	ประธาน	ชถ.๒
๒	การทำรายงานกรณีสัมภาษณ์ผู้ต้องหาให้นำเสนอในรูปแบบ Power Point โดยระบุรายละเอียด การรับสารภาพของผู้ต้องหาให้ครบถ้วน	พ.ต.ต. ศัชชา	ชถ.๒
๓	ให้ ผอ.๓๖ ประสานกับ ศอ.บต. เรื่องโครงการพาคนกลับบ้าน ว่ามีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างไร และมีสิ่งจูงใจหรือไม่	ประธาน	ผอ.๓๖

ร.ต.อ.หญิง

ผู้تما

บันทึก

(ปัทมา บุญเพชรศรี)

รอง สว.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.

พ.ต.ท.

(วิทวัส ปราบกรี)

ตรวจ/รับรอง

รอง ผกก.๖ รรท.หน.งาน กพ.ศปก.ตร.สน.